

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2007/CT-UBND

Phủ Lý, ngày 20 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ
V/v Tăng cường quản lý đại lý Internet công cộng
trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Thời gian qua, hoạt động kinh doanh dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh đã có những bước phát triển nhanh chóng, thu hút được nhiều đối tượng sử dụng, khai thác thông tin, góp phần nâng cao trình độ kiến thức cho nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến nay, toàn tỉnh có 2.026 thuê bao Internet trong đó có 223 đại lý Internet công cộng do Bưu điện tỉnh, Chi nhánh Viettel Hà Nam và Trung tâm Viễn thông điện lực Hà Nam cung cấp dịch vụ Internet.

Tuy nhiên, hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý còn nhiều bất cập, hạn chế. Mật độ thuê bao Internet còn thấp (*đạt mật độ là 0,247 máy/100 dân*), so với bình quân cả nước (*5,1 máy/100 dân*). Các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng Internet tuy đã thực hiện việc cài đặt phần mềm quản lý đại lý nhưng việc kiểm tra, giám sát chưa đạt hiệu quả cao. Một số đại lý chưa thực hiện các quy định của Nhà nước, vi phạm về thời gian, còn để xảy ra mất an toàn và để người sử dụng truy cập vào các trang tin có nội dung cấm gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự. Một bộ phận không nhỏ trong Thanh, thiếu niên chưa quan tâm khai thác các thông tin hữu ích trên mạng phục vụ cho học tập. Công tác phòng, chống cháy nổ chưa được chú trọng...

Nguyên nhân chủ yếu là do ý thức chấp hành pháp luật của các đại lý và người sử dụng Internet chưa cao, các doanh nghiệp cung cấp chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, công tác quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn và chính quyền các cấp có lúc, có nơi chưa tập trung, phối hợp chưa đồng bộ hiệu quả chưa cao.

Để tiếp tục đưa công tác quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet phát triển đúng hướng và phát huy tối đa các lợi thế của Internet phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Bưu chính, Viễn thông:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của Nhà nước về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet đến cán bộ, công chức, viên chức